



UBXDTĐ Chiến Sĩ Việt–Mỹ DFW
PHÂN ƯU



NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN Niên Trưởng cố

Đại tá LÊ ĐÌNH LUÂN

Nguyên Chỉ huy trưởng Đơn Vị 101 Tinh Báo QLVNCH
Cố vấn Liên Hội Chiến Sĩ VNCH và
Cố Vấn Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ DFW
đã từ trần tại Fort Worth, tiểu bang Texas, ngày 06 tháng Ba năm 2020
(tức ngày 13 tháng Hai năm Canh Tý)

Hưởng Thọ 90 Tuổi

CHÚNG TÔI XIN THÀNH KÍNH CHIA SẺ SỰ MẤT MẮT LỚN LAO
CÙNG BÀ QUẢ PHỤ LÊ ĐÌNH LUÂN VÀ TANG QUYỀN.
NGUYỆN CẦU CHO HƯƠNG LINH Cụ Nguyên Chánh LÊ ĐÌNH LUÂN
SỚM VỀ CÕI NIẾT BÀN

BAN CHẤP HÀNH ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI
CHIẾN SĨ VIỆT–MỸ DFW, TEXAS
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU



Kính Thưa Bà Quả Phụ Lê Đình Luân Cùng Tang Quyển.

Được biết sau nhiều ngày Dưỡng Lão và Dưỡng Bệnh, Niên trưởng Lê Đình Luân, Vị Chim Đầu Đàn Của Đơn Vị 101 Tình Báo đã ra đi để lại bao THƯƠNG TIẾC và Quý Mến của Gia Đình – Bạn Bè – Thân Hữu – Và Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các Cấp trong Đại Gia Đình Đơn Vị 101 Tình Báo.

Đất Nước Việt Nam, mất đi một Chiến Sĩ Can trường, Gia Đình Đơn Vị 101 Tình Báo mất đi một Chim đầu đàn khả kính – Gia Đình Đại Tá đã mất đi một người Chồng, người CHA, người ANH đầy ĐỨC ĐỘ. Dù tuổi đã cao, Nhưng Niên Trưởng ít khi vắng mặt trong các lần Hội Ngộ. Niên Trưởng luôn được lòng kính yêu từ những quân nhân và các Hội đoàn, Cộng đồng do đức tính giản dị, ôn hòa, trung hậu. Không Bút Mực – Không Ngôn Từ nào, có thể DIỄN TẢ được hết KỶ NIỆM, TÌNH NGHĨA đáng GHI NHỚ của những ngày xa xưa, trong cuộc chiến, cùng những Chén Rượu đơm Tình Huynh Đệ Chi Bình trong các Dạ Tiệc Hội Ngộ tại Hải Ngoại mà Niên Trưởng đã mang đến cho mọi người.

Tiếc thay, dầu năng lực đang hồi sung mãn, nhưng vì vận nước điều linh, người chiến binh QLVNCH phải chịu nghiệp thất trận cùng toàn quân tan vỡ (30/4/1975). Là người em trong Đại Gia đình QLVNCH nơi xứ người – buổi ly biệt tử sinh không tránh khỏi cuộc nhân sinh – Vì hoàn cảnh (dịch phổi Vũ Hán) không cho phép Tụ Tập về Fort Worth để xin tiễn đưa Niên Trưởng đến nơi AN NGHỈ cuối cùng. Xin chia sẻ những mất mát lớn lao của Gia Đình. Xin đốt Nén Hương chân thành cầu mong Anh Linh người lính QLVNCH, Niên Trưởng Đại tá Lê Đình Luân siêu thoát nơi chốn vô cùng vĩnh cửu.

Xin mượn kính dâng Niên Trưởng Hai Câu Thơ:

*"Mô Đất Lạ Chôn Vùi Thân BÁCH CHIẾN,
Máu Anh HÙNG Nhuộm THẮM LÁ CỜ NAM"*

XIN Vạn LỜI Vĩnh Biệt Niên trưởng.

Mũ Đỏ Bùi Quang Thống

